

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

นายกฤษฎณ์ ชัชวาลวงศ์	
การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง	<ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมการจัดการ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 5016 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์	นายกฤษฎณ์ปฏิบัติงานในบริษัท PwC เป็นระยะเวลา 23 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติในธุรกิจหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมการผลิตประเภทพลาสติก ก่อสร้าง ส่วนประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	
การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภาควิชาภาษาอังกฤษ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 7352 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์	นางสาวสินสิริปฏิบัติงานในบริษัท PwC เป็นระยะเวลา 21 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินและธุรกิจโรงแรมมาเป็นเวลากว่า 20 ปี และมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน และให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจบริษัทในกลุ่มจาร์ดินและให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS9, IAS32 และ IFRS 7) ให้กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคุม และพัฒนาการของมาตรฐานการบัญชี และเป็นตัวแทน PwC ในการร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในการธนาคารและตลาดการเงิน

นายวิเชียร กิ่งมนตรี	
การศึกษา ใบอนุญาต ใบรับรอง	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรีสาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 3977 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● สมาชิก IOD และได้รับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 61 ● คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์	<p>นายวิเชียรปฏิบัติงานในบริษัท PwC เป็นระยะเวลา 32 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทในประเทศและบริษัทย่อยข้ามชาติของประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต และบริการต่าง ๆ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>